

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชผลหลากหลายชนิด และรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศล้วนมาจากการเกษตรกรรม นอกจากปลูกเพื่อจำหน่ายภายในประเทศแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสินค้าส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเป็นอันดับต้นของประเทศ เช่น ยางพารา ข้าว เนื้อสัตว์แช่แข็ง ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร, 2553 : ออนไลน์) ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสินค้าเกษตรกรรมตลอดทั้งปี โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ ๆ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มอาเซียน และสหภาพยุโรป เป็นต้น

ไม้ดอกไม้ประดับเป็นสินค้าเกษตรกรรมชนิดหนึ่งที่ปลูกเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากไม้ดอกไม้ประดับมีความจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้น ทั้งนี้เพราะมนุษย์มิใช่มีความต้องการเฉพาะปัจจัยสี่เท่านั้น แต่ยังต้องการการจัดสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ อีกด้วย จึงเห็นได้ว่า การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่ายนับวันจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์สูงเท่าเทียมกับผลิตผลทางการเกษตรสาขาอื่น ๆ

ดอกไม้ที่ออกถือเป็น ไม้ดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนการปลูกดอกไม้ที่ออกก่อนข้างต่ำ วัสดุที่ใช้ในการปลูกน้อย ขั้นตอนการปลูกไม่ยุ่งยาก ระยะเวลาการให้ผลผลิตรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถให้ผลผลิตได้นานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้รับความนิยมจากตลาดค้าส่งดอกไม้ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นอีกด้วย (TJ Orchid, 2554 : ออนไลน์) ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น จึงเป็นสาเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้หันมาปลูกดอกไม้ที่ออกเพื่อการจำหน่ายมากยิ่งขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย พื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, 2552 : ออนไลน์) ซึ่งมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี เหมาะสมแก่การเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างยิ่ง เนื่องจากโดยธรรมชาติของไม้ดอกไม้ประดับแล้วจะเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกได้สวยงามในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ถึงแม้ว่าปัจจุบันสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่จะไม่หนาวเย็นเหมือน

แต่ก่อน แต่อย่างไรก็ตามการปลูกไม้ดอกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีกว่าการปลูกไม้ดอกในพื้นที่อื่น

อำเภอแมริมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำปิง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้ พืชผักเมืองหนาว และดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ ดอกฟิลาอ็อก เป็นต้น (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2551 : ออนไลน์) ดอกไม้จากสวนต่าง ๆ ในอำเภอแมริมได้รับความนิยมจากตลาดค้าส่งเป็นอย่างมาก เนื่องจากอำเภอแมริมมีสภาพอากาศหนาวเย็น ทำเลที่ตั้งเหมาะกับการปลูกดอกไม้ การขนส่งสะดวกทำให้สามารถกระจายสินค้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และรายได้จากการจำหน่ายค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรรายเดิมที่ปลูกพืชผักต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจปลูกดอกไม้กันเป็นจำนวนมาก หากไม้ดอกได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูกและขยายพันธุ์ไม้ดอกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาจนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการส่งผลผลิตไปต่างประเทศ อันนำมาซึ่งรายได้ของประเทศและของเกษตรกรต่อไป

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกฟิลาอ็อก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมุ่งศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกฟิลาอ็อก ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกร ผู้ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ รวมทั้งเป็นแนวทางที่จะสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกดอกฟิลาอ็อกเพื่อการจำหน่ายให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกฟิลาอ็อก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

นิยามศัพท์

ต้นทุน หมายถึง ต้นทุนทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการปลูกดอกฟิลาอ็อก ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ ทางตรง แร่งงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกดอกฟิลาอ็อก ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป

ผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการปลูกดอกฟิลาอ็อก หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้ว

ดอกพื้ค็อก หมายถึง ดอกไม้สายพันธุ์หนึ่งของดอกแอสเตอร์ มีดอกขนาดเล็กเป็นช่อ
แตกกิ่งสาขามากมาย ดอกชั้นนอกสีขาว ดอกชั้นในสีเหลือง ลำต้นยาวประมาณครึ่งเมตร ใบเรียวยาว
เล็ก ขอบใบเรียบ นิยมใช้เป็นไม้แซมในการจัดช่อดอกไม้และกระถางต้นไม้ เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพื้ค็อก อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม่
2. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจการปลูกดอกพื้ค็อกและเพื่อใช้
เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved